

QUẬN ỦY HOÀN KIẾM
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 02 - CV/BTGQU
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện
công tác phòng, chống dịch COVID-19
trong tình hình mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hoàn Kiếm, ngày 19 tháng 8 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Nhân dân quận;
 - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận;
 - Các phòng, ban ngành thuộc quận;
 - Các cơ sở đảng thuộc quận.

Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2646-CV/BTGTU ngày 17/8/2020 của Ban tuyên giáo Thành ủy, Công văn số 09-CV/QU ngày 10/8/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công điện khẩn của số 07/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã có 11 trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng có ca không có triệu chứng khi phát hiện đã qua 14 ngày; để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành thuộc quận tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận về phòng, chống dịch; vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.... Huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhất là đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên và Nhân dân tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh trên internet, mạng xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế.

2. Đề nghị UBND quận chỉ đạo UBND các phường phối hợp với Công an quận, Trung tâm Y tế quận rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh; các công dân, khách du lịch từ Đà Nẵng về địa phương làm việc và cư trú trên địa bàn

quận; xét nghiệm tất cả các trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội xong trong ngày 20/8/2020 và thông báo kết quả xét nghiệm cho người dân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy “dấu vết”, điều tra, xác minh, khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để nguồn lây lan rộng ra cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan ra cộng đồng.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, công trường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các nhà hàng, ăn uống, các quán cà phê từ 00 giờ ngày 19/8/2020 thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, cụ thể: giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 01 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin quận phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền với nhiều hình thức, tập trung về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở khu trung tâm, địa phương, trường học, doanh nghiệp....

4. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đặc biệt, tuyên truyền vận động những người đã điều trị khỏi COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội để chia sẻ, hỗ trợ các đơn vị, đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trước diễn biến mới của dịch bệnh để chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền một cách phù hợp.

Nơi nhận:

- Như đề gửi; (để t/hiện)
- Lưu VP.

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thanh Nhàn